

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2024**

1. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025

Chiều ngày 06/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 gồm 16 Chương, 260 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Luật đã thể chế các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giải quyết được các vướng mắc, bất cập của Luật Đất đai 2013.

Tại Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt, triển khai Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó nhấn mạnh các điểm mới liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng; phân cấp, phân quyền; đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đồng Tháp môi trường không khí trong lành, thuận lợi cho phát triển du lịch

Đây là nội dung được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh cho thấy môi trường không khí tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng. Trên địa bàn tỉnh có một số điểm ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn cục bộ tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các bãi rác tạm, các khu vực có mật độ giao thông cao vào giờ cao điểm như trường học, bệnh viện hoặc tại các khu vực thi công các tuyến đường giao thông.

Hàng năm tỉnh đều thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường đất nhằm đánh giá mức độ suy thoái đất để có kế hoạch phục hồi sử dụng và đánh giá mức độ ô nhiễm, nhiễm độc. Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp thu mẫu đất tại 12 điểm trên toàn tỉnh để phân tích chất lượng đất. Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong đất; không có diện tích đất bị nhiễm độc, tồn dư dioxin, hóa chất và các chất gây ô nhiễm. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Triển khai Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh về Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn (gọi tắt Bộ Chỉ số DBI).

Đồng thời, triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ <https://dbi.gov.vn>), Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ <https://digital.business.gov.vn>). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Khai mạc môn Vovinam của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp

Môn Vovinam nằm trong chương trình thi đấu của Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXIII năm 2024 đã chính thức bước vào tranh tài vào chiều ngày 05/3 tại huyện Tháp Mười.

Tham gia thi đấu có hơn 250 vận động viên, thuộc 11 đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 02 nội dung là quyền và đối kháng. Ở nội dung đối kháng sẽ có nhiều hạng cân thuộc 02 nhóm trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong khi đó ở nội dung quyền, các vận động viên sẽ thi đấu các bài quyền như đơn luyện – tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, song luyện, đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ và đa luyện – vũ khí.

Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXIII năm 2024 sẽ khai mạc vào sáng ngày 10/3, tại Nhà thi đấu Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Áo dài từ khăn choàng – điểm nhấn "Tuần lễ áo dài" huyện Hồng Ngự

Năm nay, chiếc áo dài từ chất liệu khăn choàng của Làng nghề dệt choàng Long Khánh (huyện Hồng Ngự) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được chị em phụ nữ huyện Hồng Ngự ưa chuộng hơn. Mỗi bộ trang phục cũng có nét phá cách, sáng tạo riêng để góp phần đa dạng hóa mẫu mã, thiết kế thêm bắt mắt.

Được biết, từ 01/03 – 08/03, “Tuần lễ áo dài” được phát động trên phạm vi toàn quốc, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949